

## KAMART – ได้ผล ก็ไม่ต้องค้นหา เหตุ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มาที่ไป...** บางท่าน อ่านๆ ไปก็อาจจะชดๆ หรือ ไม่เห็นด้วยเลยก็ได้หะครับเนี่ย ไม่ว่า จะเล่นหุ้นมานานแค่ไหน หรือ ฟังจะเข้ามาในสมรภูมิดีได้ไม่นาน การจะทำอะไร ต้องมีเหตุผลทั้งนั้นแหละ เพราะเราเรียนกันมาตั้งแต่ เล็กๆ กันแล้วว่า ต้องมีเหตุผล ผล ในการจะทำ... แต่ถ้าท่านได้เข้ามาเรียนรู้ถึง เรื่องการวิเคราะห์หุ้นด้วยปัจจัยทางเทคนิคเมื่อไหร่แล้วนั้น ท่านอาจจะต้องลืมเรื่องอย่างทีกล่าวมาให้ได้เนาะ เพราะการวิเคราะห์หุ้นเชิงปัจจัยทางเทคนิคแล้วนั้น เราจะวิเคราะห์เมื่อมุ่งไปให้ได้ผล ให้ได้เป้าหมาย หรือ ให้ได้คำตอบว่าจะซื้อหรือจะขาย แล้วการวิเคราะห์แนวโน้มน่าจะขึ้นยังไง หรือลงแค่ไหน ในเมื่อเราได้ผลนั้น เราอาจจะสงสัยตามมาว่า “อะไรจะทำให้เป็นไปได้อย่างนั้น” นี่แหละครับ คือการกลับไปหาเหตุ ทั้งๆ ที่เราได้ผลนั้นออกมาจากการวิเคราะห์จนจบกระบวนการตั้งแต่ต้นแล้ว จะกลับไปหาเหตุทำไมกันเล่า ว่าอะไรจะ ทำให้ขึ้นอย่างนั้น หรือลงอย่างนั้น... อย่างตลาด หรือ SET Index นั้น เหนือเมฆก็ได้กล่าวไปตามรูปแบบใน การแกว่งตัวของคลื่น 4 แล้วว่า หากขึ้นมายืนระดับ 1300 ได้เมื่อไหร่ เราอาจจะได้เห็นการวิ่งขึ้นยาวๆ ไปสู่ ระดับ 1500+/- หรือ 1600-1650 ได้เลยในรอบนี้ แม้ว่าจะมีตัวน้อยๆ ที่ 1380-1400 ก็ตาม แต่ถ้า ไม่ลงมาต่ำกว่า 1300 เสียก่อน ยังไงก็มีความเป็นไปได้ในการขึ้นดังกล่าว... ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้ ก็จะมีคน ออกมามากกว่ากันให้เห็นเยอะแยะว่า 1300+/- นั้น มันแพงแล้ว หุ้นเต็มหรือใกล้เต็มมูลค่าแล้ว...เป็นไงล่ะ... ไม่รู้จะเอาอะไรมาว่ากัน เลยไปเอาเหตุง่าย ๆ อย่างการมองพื้นฐานปี 64 ชะ (ยังไม่จบ Q2/63 เลยเนี่ย)

**ดูตามเกม...** ก็อย่างว่าแหละครับ ผลที่ได้ ไม่ว่าจะทางไหน มันก็อาจจะผิดก็ได้ทั้งนั้นแหละ แต่การจะเอาเหตุที่ได้ผลดี ๆ บางครั้ง มองไกลมากไป สมัยนี้ ความเสี่ยงความไม่แน่นอน ก็มีมากอยู่เนาะ

**แนวรับ** : ... 3.00-2.90 น่าเก็บ หรือ จะเล่นตามน้ำเลยก็ได้

**เป้าหมาย** : ... ไม่ต่ำกว่า 2.9 ลงมาจริง ๆ ก่อน ก็หวัง 3.3-3.4 ได้

Price Chart...(KAMART)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น KAMART...** ได้มีการขึ้นมาแล้ว 1 รอบ จากระดับ 2+/- จนถึงระดับ 3.4+/- หลังจากนั้น เรา ก็ จะ ได้ เห็น การย่อตัว ซึ่งอาจจะมองเป็นซาลงเล็กๆ และเราก็ได้เห็นรูปแบบราคา ที่อาจจะบอกได้อีกว่า ซาลงเล็กๆ นั้น อาจจะจบไปแล้ว จากการขึ้นมาเหนือระดับ 2.90 ได้... นั่นแปลว่า ต่อให้วันนี้ จะยังไม่ขึ้นต่อ แต่การแกว่งตัวที่ไม่ต่ำกว่า 2.90 อีกเลยนั้น แนวโน้ม ก็ยังคงคาดหวังในทางขึ้นในระยะต่อไปได้... และอาจจะ มีลุ้นได้ถึงระดับพื้นที่จุดสูงสุดเดิม ที่เคยทำไว้ด้วยเลย และหากเป็นไปตามภาพที่กล่าวนี้ โอกาส New High จะ มีความเป็นไปได้สูงตามาได้... กระทั่ง High มักจะมี New High ตามมา... (แต่อาจเป็นหุ้น รายย่อยซึกหนอยนะ)